



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมปศุสัตว์ กองการเจ้าหน้าที่ โทร ๐-๒๖๕๓-๔๔๓๕

ที่ กษ ๐๖๐๒/ ๑๑๕๘ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่

เรียน ปศุสัตว์จังหวัด ๗๖ จังหวัด

ตามที่กรมปศุสัตว์ได้มีคำสั่งที่ ๑๑๖๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD-C) โดยแต่งตั้งปศุสัตว์จังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่ มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการประสานราชการระหว่างหน่วยงานของกรมปศุสัตว์และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ให้เป็นเอกภาพ สามารถดำเนินการภายในพื้นที่อย่างเบ็ดเสร็จลดกระบวนการทำงานให้ลุล่วงในพื้นที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินนโยบายด้านปศุสัตว์ในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดบทบาทภารกิจของปศุสัตว์จังหวัด เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการของปศุสัตว์จังหวัด ได้แก่ ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ โดยกำหนดให้แต่ละจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ในระดับพื้นที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด หรือแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพิ่มเติมในระดับพื้นที่ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ในระดับพื้นที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ดังกล่าวข้างต้น ในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ในพื้นที่ให้บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ตามองค์ประกอบ ดังนี้

- ๑) ปศุสัตว์จังหวัด ประธานกรรมการ
- ๒) หัวหน้าหน่วยงานบริหารราชการส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัด กรรมการ  
(ยกเว้นปศุสัตว์เขต) เช่น ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนา  
อาหารสัตว์ ด่านกักกันสัตว์ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น
- ๓) หัวหน้าหน่วยงาน สังกัดบริหารราชการส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ใน กรรมการ  
จังหวัดอื่นแต่มีหน้าที่รับผิดชอบในจังหวัด เช่น ศวพ.ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี  
รับผิดชอบจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก เป็นต้น
- ๔) หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ในระดับพื้นที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพิ่มเติมในระดับพื้นที่ได้ตามความเหมาะสมในการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ โดยแต่งตั้งจากหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

  
(นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมปศุสัตว์